

Tóm tắt Khối Tiền.

Khi nói đến Tiền Cursillo, tôi thường nghĩ là giai đoạn đầu trong 3 giai đoạn Tiền Cursillo, Khóa 3 ngày và Hậu Cursillo. Nhưng thực ra, cả ba giai đoạn cùng đồng hành và liên đới chặt chẽ với nhau. Không thể hiểu Tiền là trước và Hậu là sau một cách đơn thuần theo chữ nghĩa được.

Những người đã từng tham gia một khóa 3 ngày, khi trở về nhà, lối sống của họ thay đổi, tương quan giữa họ với Chúa và những người xung quanh có thay đổi tốt hơn. Họ chính là thành viên của Khối hậu, đang sống ngày thứ Tư. Giai đoạn Hậu Cursillo của những người đã tham dự Khóa 3 ngày này là những yếu tố mời gọi những người khác muốn ghi tên tham dự khóa Cursillo. Bởi vậy Hậu Cursillo của họ lại là khởi đầu cho một giai đoạn Tiền Cursillo của những lớp người khác.

Liên tục hoán cải, đổi mới lối sống của mỗi Cursillista là yếu tố quan trọng để hình thành giai đoạn Tiền Cursillo. Chớ gì cách sống của người Cursillista trở nên chứng nhân Tình yêu Thiên Chúa và làm cho những người xa cách Chúa cũng nhận ra ánh sáng nơi chúng ta và họ có lòng ao ước tham dự một khóa Cursillo.

Vì thế, chuẩn bị cho một Khóa 3 ngày, không chỉ là nhiệm vụ của Khối Tiền mà của tất cả mọi người qua lối sống làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa của mình.

Tiền Cursillo, Khóa 3 ngày và Hậu Cursillo là một vòng tròn khép kín, giúp cho con người được thăng tiến, nhận thức rõ là tôi được Thiên Chúa yêu Thương. Vì thế sự thất bại trong vận hành của bất cứ giai đoạn nào cũng sẽ đưa đến hậu quả tai hại cho hai giai đoạn kia.

Để chuẩn bị cho Tiền Cursillo, tôi sẽ bắt đầu:

1/Sống chứng nhân: Mục đích của PT không phải nhằm “rao giảng Tin Mừng” hay đào luyện các nhà chuyên môn rao truyền Tin Mừng, nhưng Cursillo chính là Tin Mừng khi chúng ta chúc tụng, ca khen và rao truyền sứ điệp Thiên Chúa Yêu Thương con người. Tình yêu Chúa dành cho tôi thúc đẩy tôi hết lời ca khen tình yêu Thiên Chúa. Đây không phải là bốn phận nhưng là sự tự nguyện, một khao khát từ con tim khi được Chúa yêu. Tình yêu Chúa khiến tôi nói về Chúa, sống như Chúa và yêu thương mọi người như Chúa. Cuộc sống của tôi trở thành chứng nhân cho Chúa, phản ánh tình yêu tôi đã nhận được từ nơi Thiên Chúa. Người ta hãy cứ dấu này "trong gian nan tôi vẫn hy vọng, trong khổ đau tôi vẫn tự tin" để nhận biết là có Chúa trong tôi.

Khi sống những điều căn bản của người Kitô hữu đích thực là tôi làm chứng cho Chúa, cuộc sống hạnh phúc trong yêu thương Thiên Chúa mà ngài đã, đang và mãi dành cho tôi là bằng chứng thiết thực nhất Chúa đang hiện hữu, đồng hành và can thiệp đúng lúc vào mỗi biến cố của con người. Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã nhắc nhở: *“Các con có thực sự tin những điều các con rao truyền không? Các con có sống những gì các con tin không? Các con có thật tâm rao giảng những gì các con sống không? Ngày nay, hơn lúc nào hết, chúng ta đời sống đã trở nên một điều kiện thiết yếu để việc rao giảng được thực sự hữu hiệu, bởi con người thời đại ngày nay của chúng ta được đánh động bởi chứng tá hơn là bởi người dạy, và nếu họ có chịu nghe lời thầy dạy thì cũng chính vì người đó còn là chứng nhân nữa.”*

2/Tìm bạn, kết bạn và mang bạn đến với Chúa: Những ứng viên tham dự Khóa Cursillo 3 ngày trước hết là bạn của tôi. Tôi đi tìm họ và tôi cũng muốn giới thiệu với họ là tôi đang được Chúa yêu. Nghĩa là những tham dự viên phải nhìn thấy tôi đầy Chúa và họ cũng có niềm khát khao được phúc như vậy. Tìm bạn không phải là dùng lời khôn ngoan để thuyết phục, nhưng là đời sống chứng nhân của tôi. Giới thiệu

bạn tham dự Cursillo không phải là ngẫu hứng, nhưng là một việc làm có suy nghĩ và trách nhiệm để có thể đồng hành với bạn, vì thế cần phải cân nhắc và cầu nguyện trước khi có ý định giới thiệu bạn đi Khóa 3 ngày.

3/Tổ chức Khối Tiền: Khối Tiền không phải chỉ là một người trưởng khối, nhận đơn ghi danh, rồi sau đó thông qua một cuộc họp để chọn ứng viên, nhưng Khối Tiền nên mời gọi một số anh chị Cursillista cùng làm việc với Khối Tiền. Những anh chị này đi sâu vào các môi trường và mời gọi những anh chị Cursillista khác nữa sống chứng nhân, rồi tìm bạn, kết bạn và giới thiệu bạn tham dự một khóa Cursillo. Những anh chị trong Khối Tiền là nhóm tiên phong, nòng cốt cùng với các Cursillista khác tìm ra các ứng viên thích hợp. Kinh nghiệm có thể cho chúng ta biết rằng có khi tìm hoài mà không thấy, có khi tình cờ mà lại gặp. Điều đó chứng thực là Thiên Chúa can thiệp vào việc tuyển chọn các ứng viên.

4/Người bảo trợ: Người Cursillista nào cũng có thể giúp Khối Tiền tìm ứng viên, nghĩa là ai cũng có thể bảo trợ ứng viên, nhưng người bảo trợ cần hiểu thấu nhiệm vụ của mình. Đây là những câu hỏi mà người bảo trợ nên tự đặt ra cho mình và có câu trả lời, như là tại sao tôi lại muốn bảo trợ cho ứng viên này? Tôi sẽ giúp gì cho họ trong từng giai đoạn: chuẩn bị, trong khóa và sau khóa. Đời sống của tôi có phản ánh tình yêu Thiên Chúa và người ứng viên này có nhận ra điều đó không? Qua đó họ có lòng ao ước tham dự Cursillo không? (Xin đọc Cẩm Nang Người Bảo Trợ). Nếu bạn không trở nên chứng nhân, không có ảnh hưởng tốt qua lối sống yêu thương của mình đối với người mình định giới thiệu đi khóa thì bạn cần coi lại xem có nên giới thiệu ứng viên không?

Việc bảo trợ là một việc tông đồ, một hành vi có chủ đích nhằm giới thiệu Chúa Giêsu cho thế giới này. Cho nên cần nhiều công sức, nhiều cầu nguyện trước khi quyết định bảo trợ ai.

Người bảo trợ cần biết rõ tâm tưởng, mục đích cũng như phương pháp của PT Cursillo. Phải giải thích cho ứng viên Cursillo là gì và những sinh hoạt trong PT. Có thể cung cấp những tài liệu hay website để ứng viên có thể tìm hiểu thêm trước khi có ý định muốn tham gia một khóa học. Không có gì là bí ẩn trong PT cả. Tuy nhiên không nên nói trước cho ứng viên phần kỹ thuật trong khóa học vì đó là món quà bất ngờ thích thú dành cho họ.

Đừng giải thích mập mờ, cũng đừng nên giải thích ngắn gọn và vô nghĩa như là cứ đi thì biết, hay là cứ đến mà xem, hay lắm, nhiều nước mắt lắm...

5/Tiêu chuẩn ứng viên: Cũng cần nhắc lại mục đích của PT Cursillo là sống trong yêu thương của Thiên Chúa và chính lối sống ấy là Tin Mừng. Như thế việc tuyển chọn ứng viên cũng phải nhắm vào mục đích đó. Có nhiều con đường giúp chúng ta nên thánh, và Cursillo là một trong những con đường đó, nhưng Cursillo không luôn thích hợp cho mọi người.

Ứng viên là người có một khả năng tối thiểu trong giao tế, biết quyết định và hoạt động tự do trong yêu thương. Có tinh thần học hỏi, có khả năng lãnh hội và dẫn thân cho sứ điệp Tin Mừng, có khả năng ảnh hưởng đến người khác trong môi trường của họ, biết sống hòa hợp trong cộng đồng và với tha nhân.

Không nên nhận những ứng viên có tâm lý bất thường và thể lý gây khó khăn trong sinh hoạt, trở ngại trong giao tế, đang sống lạc đạo và trong tình trạng ngăn trở lãnh nhận các bí tích.

Có một mẩu chuyện trong PT là những người tốt sẽ lên Thiên Đàng, những kẻ xấu sẽ vào hỏa ngục, còn những người bê bối thì đi Cursillo. Mẩu chuyện này nói lên một quan niệm sai lầm về khóa Cursillo. Khóa

Cursillo không phải là nơi cải huấn, cũng không phải phép màu, giải quyết mọi vấn đề khó khăn của cá nhân.

Chúng ta cố gắng tuyển chọn ứng viên theo tiêu chuẩn con người, theo kinh nghiệm và tài liệu hướng dẫn của PT. Tuy nhiên chúng ta cũng nên nhớ rằng Thiên Chúa có cách riêng của Người, và đôi khi những cá nhân mà chúng ta nghĩ không thích hợp để tham dự Khóa, thì được biến đổi thành cột trụ, qua kinh nghiệm dự Khóa họ gặp gỡ chính mình, gặp gỡ Chúa và gặp gỡ tha nhân; một khi nhân cách họ được nâng lên bởiƠn Sủng của Chúa.

6/Người xa cách: Trong tài liệu PT Cursillo khuyến khích đi tìm những người xa cách. Chúng ta phải hiểu người xa cách là người như thế nào? Dụ ngôn người Cha Nhân Hậu trong Kinh Thánh (Lc 15, 11-31), cho chúng ta thấy hình ảnh người con cả, tuy sống trong nhà, nhưng lại là người xa cách. Chúng ta nên đi tìm những người như thế để họ lấy lại tư cách làm con trong nhà và để tận hưởng trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa.

Chúng ta không nên lôi kéo, nài nỉ những người mà chúng ta đã tự đánh giá là hư hỏng, gia đình không chịu đựng nổi... để tham dự một khóa Cursillo với hy vọng phép lạ sẽ xảy ra sau khóa 3 ngày. Khóa Cursillo không phải là khóa chữa lành, nhưng là Phúc Âm hóa môi trường qua việc hoán cải những con người xa cách một cách toàn diện và tiệm tiến để họ trở thành tông đồ của Chúa.

7/Nhóm trợ tá ngồi bàn: là những người luôn theo sát những tham dự viên Khóa 3 ngày, và còn tiếp tục sinh hoạt với họ một thời gian đủ để họ làm quen với các sinh hoạt của PT Cursillo. Hướng dẫn họ nhóm, chia sẻ trong hội nhóm, tham gia Ultreya, tham gia làm nhân chứng trong Ultreya, tham gia TLĐ...

Nhóm trợ tá ngồi bàn là những anh chị cam kết dành nhiều thời gian sinh hoạt với các nhóm vì thế họ cũng cần được học hỏi qua những buổi hội thảo và chuẩn bị kỹ càng để có thể làm tốt phần vụ của họ.

Nói tóm lại Khối Tiền là khối chuẩn bị, nhưng nguồn nhân lực cung cấp cho việc chuẩn bị ấy lại xuất phát từ Khối Hậu. Một khi có sự chuẩn bị tốt cho khóa 3 ngày, kết quả mang lại sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt Khối hậu và cho toàn thể Phong Trào.

Trong buổi sinh hoạt hôm nay, chúng tôi muốn được cùng với quý anh chị bàn thảo thêm về 7 mục nhỏ mà chúng tôi vừa trình bày ở trên để giúp Khối Tiền hoàn thành nhiệm vụ của mình. Xin cảm ơn quý anh chị thật nhiều.

Nguyện Chúa chúc lành,

TLĐ PT Cursillo VNSJ

Tài liệu tham khảo:

- Tài liệu Khóa CDC tháng 12/2016 (Cursillo De Cursillos)
- Cẩm Nang Lãnh Đạo (Chương 9-TLĐ page 75)
- Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo (Chương V-Tiền Cursillo Page 133)
- Cẩm nang Người Bảo Trợ